

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบสรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ

แบบสรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการ (พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี)											ส่วนที่ 2 ความต้องการเทคโนโลยี										
ลำดับที่	ชื่อชุมชน/กลุ่ม	ผู้นำชุมชน/กลุ่ม	ที่ตั้ง	สมาชิก (คน)	อาชีพ		รายได้เฉลี่ย (บาท)	ทรัพยากร	หน่วยงานที่ดูแล	ผลิตภัณฑ์	ประเด็นปัญหา/ความจำเป็นของกลุ่ม					เทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ					
					อาชีพหลัก (ร้อยละ)	อาชีพรอง (ร้อยละ)					ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านบรรจุภัณฑ์	ด้านการตลาด	ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์	ด้านอื่นๆ	ข้อมูล	ค่าบริการ	อบรม	อื่นๆ		
1	วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ บ้านหนองชุม	ก้านรัมย์ ภูสิงห์	9 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอคอนจัตย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	90	70	30	5,000 ถึง 10,000	ปลูกข้าวด้วยตนเอง	พัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด	ข้าว ประเภทต่าง ๆ รับประทานสุญญากาศ รับประทานสาร	การแปรรูปข้าว การเพิ่มมูลค่าแครบเป็น ถั่ว	การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย	ต้องการเครื่องจักรใน การชั่งสุญญากาศ	ต้องการมาตรฐาน อย. และการ วิเคราะห์คุณค่า ทางโภชนาการ	การขอ อย.	ช่องทางขาย ขาย ตลาดให้เป็นที่รู้จัก และนำมาซึ่งรายได้	การแปรรูปข้าว การเพิ่มมูลค่าแครบ				เครื่องจักรที่ทันสมัย
2	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดย ชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์ สมหวังที่วิญยาง	นายสงบ ลากปัญญา	3 หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	20	80	20	5,000 ถึง 10,000	แห้ว	ไม่มี	หอมมัน ข้าวเกรียบ ทับทิมกรอบ ชมจีน	ไม่มี	ไม่มี	การประชาสัมพันธ์ เครื่องจักรประกอบเปลือก แห้ว	การกำจัดใบแห้ว	แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก แห้ว และการเก็บ รักษา	ไม่มี	การทำสื่อ ประชาสัมพันธ์			การแก้ปัญหาใบ แห้วหลังการเก็บ เกี่ยว	
3	วิสาหกิจชุมชนโลกอ้อม	นายวิฑูล ธนาวิระชัย	11/1 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลหนอง กระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	15	90	10	5,000 ถึง 10,000	กาบหมาก กาบไม้ ใบตอง	ไม่มี	กล้วย งาน ชาม กระทง แก้วน้ำ	ความหนาแน่นของกาบ หนักไม่เท่ากัน	เกิดความหลากหลายตัว เมื่อเจออากาศชื้น	ไม่มี	เครื่องจักรในการตัด ผลิตภัณฑ์	ปริมาณในการ สั่งซื้อ	การเก็บรักษา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้า	
4	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้าน กรวด	นางมณี กันพงษ์	49 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอคอนจัตย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	15	80	20	5,000 ถึง 10,000	ผักตบชวา	พัฒนาชุมชน อบต. กศน.	ผักตบชวา กระเป่า กรงแมว ตะกร้า	รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	การออกแบบ ผลิตภัณฑ์	การย้อมสี ผักตบชวา	
5	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตร บ้านสวนลุงจำ	จ.ส.อ.ภูดิษฐ์ นรการ	4 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย อ.คอนจัตย์ จ.สุพรรณบุรี	15	70	30	ต่ำกว่า 5,000	ผลผลิตทางการเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี	ยาหม่อง กลัวยาวบ น้ำพริก กะทรีพิพ	การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	บรรจุภัณฑ์ยังไม่แสดง ถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม	การประชาสัมพันธ์	ไม่มี	ไม่มี	การทำมะนาวผง กลัวยาวบ แป้งกลัวยาว	การทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ยกระดับการท่องเที่ยว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
6	ข้าวหอมดี	นางสาวอัญชุลี เกตุเหลือ	227 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	17	80	20	5,000 ถึง 10,000	ข้าวหอม ก43 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนาปรังและนาปี	สำนักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี กรมพัฒนาชุมชน	ข้าว ก43 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะม่วง ผ่า ข้าวเกรียบรสผ่า	การแปรรูปผ่า	บรรจุภัณฑ์ข้าวหอม 3 รส บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผ่า	สินค้ายังไม่ได้รับ อย.	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ เครื่องบดข้าว	น้ำในการทำ การเกษตร	การแปรรูปผ่า นำมาใช้ในอาหาร ประเภทต่าง ๆ	เทคนิคการแปรรูป อาหาร	การขอ อย. ให้กับ ผลิตภัณฑ์		เครื่องสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ เครื่องบดข้าว	
7	หมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมโฮป นวัตกรรม บ้านไม่ขวาง	รวิวรรณ กลั่นใจ	27 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	30	60	40	5,000 ถึง 10,000	แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ ลาวเวียง อาหารพื้นถิ่น	ไม่มี	สถานที่ท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ชมมไทย ไข่เค็ม ไอศกรีม ตะกร้า คลองสวยน้ำใส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	เส้นทางท่องเที่ยว จุด เช็กอิน ป้ายบอกทาง	กิจกรรมการท่องเที่ยว	การประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	อัตลักษณ์ของ ชุมชนเพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่		
8	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริสุพรรณ	ณัชกฤติ พิมพ์ทอง	254/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	10	80	20	5,000 ถึง 10,000	พลาสติกแปรรูป ข้าว สวน มะม่วง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด	พลาสติกแปรรูป ปลาแคตเตีย ปลาทอดกรอบ ปลาแผ่น ปลา สลิดแช่แข็ง ปลากรอบสมุนไพร น้ำพริก ผงโรยข้าว	วิธีแปรรูปกำลังพลาสติก	บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงาม ราคาและน้ำหนักสินค้า	การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งออกต่างประเทศ	เครื่องจักรในการผลิต	แรงงานชาวบ้าน ในการผลิตสินค้า สินค้าผลิตได้ไม่ ตรงตามยอด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตขนาดใหญ่	
9	บ้านงานถัก Handmade by on	นางสาวอรอุมา บุญสุทัศน์	97/21 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	2	70	30	5,000 ถึง 10,000	งานถักไหมพรม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุพรรณบุรี	รองเท้า ดอกไม้ เครื่องสานแขวน พวงมาลัยจากไหมพรม ดอก มะลิที่ขุขุ	ไหมพรมชิ้นขน	แพ็คเกจไม่แข็งแรง โลโก้ไม่ชัดเจน	แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ไม่มี	ไม่มี	การหาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางด้าน การตลาด offline online	ไม่มี	ไม่มี		
10	กลุ่มอาชีพเพื่อนแก้ว	ศวีวิรุห์ แก้วศรีงาม	119 หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	23	80	20	5,000 ถึง 10,000	แห้ว	ไม่มี	หอมมัน ข้าวเกรียบ ทับทิมกรอบ	การเก็บรักษา	บรรจุภัณฑ์ แพคเกจ	ไม่มี	เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว และช่วยปอกแห้ว	สต็อกเกอร์ต้นทงสูง	การถนอมอาหาร	บรรจุภัณฑ์และ สต็อกเกอร์	ไม่มี	ไม่มี	การพัฒนา ผลิตภัณฑ์แห้ว ให้ เป็นเครื่องแครบ กรอบ โรตีกกรอบ	
11	กลุ่มภัทริศาสตร์ถักแฮนด์เมด	นางภัทริศา กุลเลื่อน	88 หมู่ที่ 10 หนองระกำ ตำบลไร่รถ อำเภอคอนจัตย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	20	80	20	5,000 ถึง 10,000	ถักนูลได้เดือน ต้นไม้กวาด	กรมพัฒนาชุมชน	ถักนูลได้เดือน ต้นไม้กวาด พิมเสนน้ำ	ขนาดของถักมีขนาดไม่ เท่ากัน การผลิตในแต่ละ รอบที่มีปริมาณน้อยใช้ เวลาผลิตนาน	ต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจ	ส่งเสริมการตลาด แพ็คเกจ	เครื่องผลิตไม่สามารถ ผลิตถักได้ในปริมาณที่ มาก	ขาดโรงเรือน สถานที่และ สถานที่จัดกิจกรรม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		